

# ĐÔI DÒNG CẢM NGHĨ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 40 NĂM THÀNH LẬP VIỆN KHOA HỌC THỐNG KÊ (1976-2016)\*



*PGS.TS Tăng Văn Khiên, nguyên Viện trưởng Viện KHTK phát biểu tại Lễ kỷ niệm*

Hôm nay, tôi rất vui mừng được về đây cùng với mọi người dự lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Viện Khoa học Thống kê (1976-2016) để cùng nhau ôn lại quá trình phát triển, chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và chứng kiến những kết quả mà 40 năm qua Viện Khoa học Thống kê đã đạt được.

Niềm vui đầu tiên là tôi được gặp lại khá đầy đủ các bác, các anh chị, các bạn đã từng công tác ở Viện Khoa học Thống kê và thấy mọi người vẫn mạnh khỏe. Những người cao tuổi hơn tôi, tương đương tuổi như tôi (Tôi năm nay đã 70 - ở cái tuổi thất thập cổ lai hy) cũng như những người ít tuổi

hơn tôi đều vẫn mạnh khỏe, nhanh nhẹn, vui vẻ. Với con mắt của những người về hưu như tôi thì thấy đây là điều hạnh phúc nhất.

Nhìn lại quãng đường 40 năm phát triển của Viện Khoa học Thống kê thấy rằng Viện ta đã có những bước phát triển quan trọng. Nếu như khi mới thành lập Viện Khoa học Thống kê chỉ làm việc ở mấy gian nhà cấp 4 tại 6B Hoàng Diệu, rồi sau đó chuyển về Láng Trung (nay là Nguyễn Chí Thanh) nơi làm việc có rộng hơn nhưng điều kiện làm việc chưa có gì mấy, thì ngày nay Viện Khoa học Thống kê đã có một cơ ngơi rộng rãi, khang trang với các tiện nghi đảm bảo cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và thông tin của Viện trong điều kiện hiện đại.

Nếu như những ngày mới thành lập Viện Khoa học Thống kê chưa có chức năng nhiệm vụ rõ ràng và đến năm 1994 (khi có Điều lệ hoạt động của Viện Khoa học Thống kê), Viện đã có một số chức năng nhiệm vụ như: Nghiên cứu khoa học, thông tin khoa học, quản lý khoa học và tham gia đào tạo; thì đến nay Viện Khoa học Thống kê đã có các chức năng, nhiệm vụ đầy đủ hơn, toàn diện hơn, tạo điều kiện cho Viện phát triển phù hợp với yêu cầu phát triển của Ngành trong điều kiện mới.

Những kết quả mà Viện Khoa học Thống kê đã đạt được trong suốt 40 năm qua và đặc biệt 10 năm trở lại đây là đáng trân trọng và ghi nhận. Giai đoạn trước đây, hoạt động nghiên cứu khoa học thống kê của Viện chủ yếu hướng vào các đề tài mang tính chất ứng dụng phục vụ cho việc thu thập, tổng hợp, xử lý và phân tích thông tin thống kê, thì hiện nay Viện tập trung vào những chủ đề có nội dung khái quát hơn như nghiên cứu chất lượng thống kê, nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển thống kê... Cùng với công tác nghiên cứu, thông tin và quản lý khoa

học thống kê, Viện Khoa học Thống kê đã tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ thống kê. Và đây cũng là điểm nổi bật cần nhấn mạnh.

Trong quá trình công tác của mình, tôi đã từng tham gia nhiều kỳ thi, nhiều lớp học nâng cao nghiệp vụ, rồi thời gian qua trực tiếp tham gia giảng dạy ở các lớp đào tạo do Viện Khoa học Thống kê tổ chức, tôi thấy rằng việc đào tạo như cách làm của Viện hiện nay là rất thiết thực, có tác dụng vừa củng cố, hệ thống lại kiến thức đã học kết hợp với công việc thực tế đã làm, vừa để bổ sung, cập nhật thêm kiến thức mới nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ thống kê.

Tôi tham gia giảng dạy cho Viện Khoa học Thống kê so với các Bộ, ngành khác không phải nhiều hơn, nhưng lý thú hơn vì các lớp học do Viện Khoa học Thống kê tổ chức học viên đều là cán bộ thống kê nên họ gần gũi hơn, hiểu tốt hơn và học tập hào hứng hơn... Điều này thể hiện qua thái độ và kết quả học tập, qua những câu hỏi thắc mắc, qua những ý kiến phản hồi của học viên đã học tập.

Về phía cá nhân tôi xin có đôi lời chia sẻ: Tôi cảm ơn Viện Khoa học Thống kê đã tạo điều kiện cho tôi tham gia đào tạo các lớp học Thống kê. Điều đó đã tạo niềm vui và tăng thêm thu nhập cho tôi. Nhưng quan trọng hơn là tạo điều kiện cho tôi cơ hội để giao lưu, tiếp xúc, gặp gỡ những người đồng nghiệp cùng chung "chiến hào làm công tác thống kê". Qua những buổi lên lớp truyền đạt kiến thức cho học viên đã để lại cho tôi những kỷ niệm sâu sắc. Giờ đây trong ngành Thống kê có nhiều người vẫn biết đến tôi, mặc dù tôi đã nghỉ hưu được gần chục năm. Thường ngày vẫn có người gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến cho tôi để chia sẻ về nghiệp vụ chuyên môn, hỏi thăm sức khỏe hay chúc mừng tôi nhân dịp nào đó. Đặc biệt những ngày tôi có dịp đi công tác ghé thăm Cục Thống kê các tỉnh, thành phố hoặc Chi cục Thống kê các quận, huyện thường được mọi người đón tiếp với những tình cảm rất thân thiện và quý mến (tôi đã viết cảm nghĩ của tôi ở Kỷ yếu đào tạo của Viện Khoa học Thống kê).

Vậy để đảm bảo cho Viện Khoa học Thống kê phát triển mạnh hơn và bền vững, tôi cho rằng Viện cần chú ý thêm việc đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực của Viện để sao cho chúng ta có thêm được những chuyên gia giỏi ở một số lĩnh vực quan trọng về nghiệp vụ của ngành, họ là những nòng cốt trong công tác nghiên cứu khoa học, có được một số giáo viên chuyên sâu để chủ động và làm tốt hơn nữa trong công tác giảng dạy của Viện.

Là một người đã từng công tác Thống kê ở Cục Thống kê tỉnh Thái Bình 7 năm, ở Vụ Thống kê Tổng hợp 6 năm và ở Viện Khoa học Thống kê gần 20 năm, tôi cho rằng ở Viện có một môi trường, một văn hóa, một sân chơi riêng rất thuận lợi cho những người đam mê nghiên cứu để cập nhật kiến thức và phát huy khả năng của mình trong công tác chuyên môn. Nên chia sẻ với các bạn trẻ đang làm việc ở Viện là cần tranh thủ tận dụng những điều kiện thuận lợi đó.

Nhiệm vụ phía trước của Viện Khoa học Thống kê còn rất nặng nề, nhưng cùng với sự quan tâm của lãnh đạo Tổng cục Thống kê và sự nhiệt huyết của đội ngũ viên chức trẻ của Viện, tôi tin rằng Viện Khoa học Thống kê sẽ tiếp tục phát triển lớn mạnh hơn nữa.